

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã tái phát, xảy ra tại 270 xã, 100 huyện, của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 04 tỉnh giáp ranh với tỉnh ta là Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình và Nghệ An; nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dịch tái phát là do: (1) các hộ chăn nuôi nhập lợn giống để tái đàn không đảm bảo chất lượng; (2) tái đàn khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn sinh học; (3) khi lợn có biểu hiện mắc bệnh, nhiều hộ dân đã bán chạy, giết mổ, tiêu thụ, xả chất thải ra môi trường; (4) công tác quản lý tái đàn ở nhiều nơi chưa chặt chẽ... Ở tỉnh ta, số hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ nhiều và đang đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn, tuy nhiên việc đảm bảo các điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế; hoạt động kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật ở một số nơi chưa được kiểm soát chặt chẽ; mặt khác tỉnh ta giáp ranh với 04 tỉnh bạn hiện nay đang xảy ra dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và có đường biên giới với nước bạn Lào, vì vậy nguy cơ việc kiểm soát vận chuyển lợn vào địa bàn tỉnh, nhất là việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn trái phép qua đường mòn, lối mở rất khó kiểm soát, đây là những nguy cơ cao làm tái phát, lây lan dịch bệnh.

Để chủ động ngăn chặn hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập, tái phát, lây lan trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số công việc như sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Cùng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã, thị trấn để chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh với phương châm “chống dịch như chống giặc” theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện. Tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thành lập các tổ công tác đi kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường lực lượng giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm phát hiện sớm các ổ dịch, nhằm bao vây dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, không để dịch lây lan. Vận động các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia giám sát, phát hiện dịch; thực hiện chế độ báo cáo đột xuất khi có dịch và báo cáo định kỳ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, đảm bảo không để tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; không cho tái đàn, tăng đàn đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/11/2019. Thực hiện nghiêm việc kê khai chăn nuôi trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 23/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; xác định giải pháp quản lý tốt công tác kê khai và đảm bảo đủ điều kiện chăn nuôi an toàn mới cho tái đàn, tăng đàn là biện pháp ngăn chặn hiệu quả nhất bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trong tình hình dịch bệnh, điều kiện chăn nuôi hiện nay.

- Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Quản lý công tác vận chuyển lợn giống; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn không đúng quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 3736/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” trên địa bàn huyện để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Phòng nông nghiệp và PTNT: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, nhất là các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy; các điều kiện về tái đàn lợn, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi, hướng tới xuất khẩu.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

+ Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi (vệ sinh chuồng trại chăn nuôi hàng ngày; vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là các cơ sở sản xuất giống;...), hướng dẫn về việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn, vệ sinh phòng bệnh theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh việc nhân giống tại các cơ sở sản xuất lợn giống, cung ứng lợn giống có chất lượng, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các cơ sở chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn.

+ Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra.

+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

- Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện và công an, quản lý thị trường tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn.

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng; phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất, các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh; đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HU, TTHĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch. Các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc